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บริษัท เอสไอเอส ดสิทริบวิช่ัน (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2557 

วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557 
ห้องพาโนรามา I ชัน้ 14  โรงแรมด ิเอมเมอรัลด์ เลขท่ี 99/1  ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง  

เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
……………………………………………………………………………….. 

 เร่ิมประชมุเวลา 14.00 น. โดยได้เรียนเชิญนายสวิุทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการ
กํากบัดแูลกิจการและกรรมการอิสระ ทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุ มีกรรมการเข้าร่วมประชมุครบทกุท่าน และมี
ผู้บริหารระดบัสงู, ผู้สอบบญัชี และท่ีปรึกษาด้านกฎหมายเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้
 คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน คือ 

1. นายสวิุทย์  จินดาสงวน ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูล
กิจการ และกรรมการอิสระ 

2. นายสมชาย ศริิวิชยกลุ ประธานคณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการอิสระ 

3. ดร.โรจนศกัดิ ์ โฉมวิไลลกัษณ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
4. นายสมชยั สิทธิชยัศรีชาต ิ กรรมการผู้จดัการ 
5. นายสมบติั ปังศรีนนท์ กรรมการบริหาร 
6. นายลิม ฮวี ไฮ  ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการ 
7. นายลิม เคีย ฮอง  กรรมการ 
8. นายลิม เคีย เม้ง  กรรมการ 

 
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ 
1. นางสาวสวุาทิพย์ พรสวุรรณนภา ผู้บริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 
ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 2 ท่าน คือ 
1. นายเอกสทิธ์ิ ชธูรรมสถิตย์ ผู้สอบบญัชี จาก บจก. เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี 
2. นางสาวเชาวนี ไชยสง่า ผู้ช่วยผู้สอบบญัชี จาก บจก. เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี 

 
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ 
1. นางสาวณิชชา มีสขุ ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย จาก สํานกังานอินเตอร์ไทย-ลอว์ 

จํากดั 
โดยได้เชิญตวัแทนผู้ ถือหุ้น 2 ท่าน ร่วมเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนนเสียงในท่ีประชมุร่วมกบัท่ี

ปรึกษาด้านกฎหมายของ สํานกังานอินเตอร์ไทย-ลอว์ จํากดั ท่ีทําหน้าท่ีเป็นกรรมการตรวจนบัคะแนนและตรวจสอบ
ความถกูต้องของคะแนน โดยคณุสขุาดา ทองซ้อนกลีบ ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ได้อาสาเป็น
สกัขีพยานร่วมกบัผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยอีก 1 ท่าน 
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ประธานท่ีประชมุ กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้และได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบวา่ มี
ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุด้วยตนเองจํานวน 56 ราย และมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชมุแทนจํานวน 36 ราย รวมเป็นผู้ ถือ
หุ้นทัง้สิน้จํานวน 92 ราย นบัจํานวนหุ้นรวมกนัได้ 267,255,114 หุ้น จากจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จํานวน 
350,198,655 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.32 จงึครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท 

ก่อนเร่ิมประชมุ ประธานท่ีประชมุแจ้งวา่ บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่วีดีทศัน์เร่ือง “การสง่เสริมบรรษัทภิบาลท่ี
เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน” ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของโครงการส่งเสริมความรู้ให้กบัผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน โดยการสนบัสนนุของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ และสภาธรุกิจตลาดทนุไทย 

ประธานกลา่วตอ่ท่ีประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทได้คํานงึถงึความสําคญัของผู้ ถือหุ้นทกุรายรวมทัง้นกั
ลงทนุท่ีเป็นสถาบนั จงึได้มีการเรียนเชิญทัง้ทางอีเมล และโทรศพัท์ เพ่ือให้เข้าร่วมประชมุในครัง้นีด้้วย และเพ่ือเป็น
การสง่เสริมการปฎิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ให้เป็นไปอยา่งมีรูปธรรม คณะกรรมการบริษัทจงึเปิดโอกาส
ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุ และให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอช่ือ
บคุคลเพ่ือสรรหาและเลือกตัง้เป็นกรรมการลว่งหน้า โดยมีขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์วิธีการในการพิจารณาท่ีชดัเจนและ
โปร่งใส ซึง่ได้แจ้งตอ่หน่วยงานกํากบัดแูล เช่น ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัท 
คือ www.sisthai.com โดยในช่วงระยะเวลาท่ีกําหนดนัน้ ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพ่ือพิจารณาเป็นวาระในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น และไมมี่ผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอช่ือบคุคลเพ่ือสรรหาและคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ สําหรับ
วิธีการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระนัน้ จะกระทําโดยเปิดเผย เว้นแตผู่้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 5 คนร้องขอ และท่ีประชมุมี
มติให้ลงคะแนนลบัก็ให้ลงคะแนนลบั การลงคะแนนจะใช้วิธีทําเคร่ืองหมายในบตัรลงคะแนนท่ีแจกให้ และได้
มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีอธิบายเร่ืองวิธีการลงคะแนนเสียงรับรองในแตล่ะวาระ 

เจ้าหน้าท่ีอธิบายวธีิการลงคะแนนดงันี ้ตามข้อบงัคบัฯของบริษัทข้อ 24 กําหนดว่าการออกเสียงลงคะแนนไม่
วา่โดยวิธีเปิดเผย หรือลงคะแนนลบั ให้ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีถืออยูห่รือหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะมา 
โดยถือวา่หนึง่หุ้นเท่ากบัหนึง่เสียง และในการลงคะแนนเสียง จะใช้วิธียกมือ และลงคะแนน ในบตัรลงคะแนนท่ีแจก
ให้เม่ือท่านลงทะเบียน ในกรณีท่ีไมมี่ข้อบงัคบัหรือกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน การ
ออกเสียงลงมติเร่ืองใดๆ ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออก
เสียงลงคะแนน ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานท่ีประชมุลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด ก่อนการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานท่ีประชมุจะสอบถามท่านผู้ ถือหุ้นวา่ เห็นด้วย, ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
โดยขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นยกมือ หลงัจากนัน้ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นทําเคร่ืองหมายเพ่ือลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนท่ีแจก
ให้ และสง่ใบลงคะแนนให้กบัเจ้าหน้าท่ี เพ่ือทําการบนัทกึคะแนน เจ้าหน้าท่ีจะทําการสแกนแถบบาร์โค้ดบนใบ
ลงคะแนน และแสดงให้ท่านผู้ ถือหุ้นเห็น เม่ือดําเนินการครบแล้ว ท่านประธานท่ีประชมุจะประกาศผลให้ท่านผู้ ถือหุ้น
รับทราบ 

ท่านผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉนัทะตามแบบ ก และ ข จะไมส่ามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระได้ แตผู่้ รับมอบฉนัทะตามแบบ ค (คสัโตเดียน) สามารถแบง่คะแนนเสียงได้ 

การลงคะแนนในวาระ เร่ืองการเลือกตัง้กรรมการ แทนกรรมการท่ีออกจากตําแหนง่ตามวาระ บริษัทฯจะหยดุ
พกัการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุชัว่คราว เพ่ือให้มีจํานวนเสียงท่ีแน่นอน โดยในวาระนีจ้ะทําการลงคะแนนเป็น
รายบคุคล เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และหากท่านผู้ ถือหุ้นประสงค์ท่ีจะไมอ่ยูใ่นห้อง
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ประชมุ ในระหว่างการพิจารณาวาระใดๆ หากต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ ขอให้ท่าน
ลงคะแนน ในใบลงคะแนนในวาระนัน้ๆ และมอบให้กบัเจ้าหน้าท่ี เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี ได้ส่งใบลงคะแนนเม่ือถงึวาระนัน้ๆ 
หากไม่ได้มอบไว้ หรือไม่อยูใ่นห้องประชมุ บริษัทฯจะถือวา่ท่านได้ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ รวมทัง้วาระท่ี
เหลืออยูท่ัง้หมด ยกเว้นการลงคะแนนในวาระเร่ืองการเลือกตัง้กรรมการ 

ก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ ได้มีผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุเพ่ิมอีก 15 ท่าน ถือหุ้นรวม 5,112,096 
หุ้น รวมเป็นจํานวนหุ้นทัง้สิน้ 272,367,210 หุ้น จากจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จํานวน 350,198,655 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 77.78 และประธานขอให้ท่ีประชมุพิจารณาตามวาระตา่งๆ ดงันี ้

 
วาระที่ 1.  เร่ืองที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

 ประธานท่ีประชมุแจ้งวา่ ในปี 2556 ท่ีผ่านมา ในงานครบรอบ 10 ปี SET Awards 2013 ท่ีตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินการธนาคารได้จดัขึน้ โดยมีบริษัท ทริส คอร์ปอเรชัน่ จํากดั ได้มอบรางวลั SET 
Awards ให้กบับริษัทฯ ซึง่บริษัทฯ เป็น 1 ใน 10 บริษัทฯ จดทะเบียนท่ีได้รับรางวลับริษัทจดทะเบียนด้านการรายงาน
บรรษัทภิบาลดีเย่ียม (Top Corporate Governance Report Awards)  

 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้รับการประเมินผลด้านการกํากบัดแูลกิจการ ซึง่ประเมินโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) ให้อยูใ่นกลุม่ ดีเลิศ ตดิตอ่กนัมาตัง้แตปี่ 2552  

 และสดุท้าย บริษัทฯ ยงัได้รับการประเมินคณุภาพการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น ท่ีจดัโดยสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) ร่วมกบัสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
ให้ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน ทกุปีติดตอ่กนัมาตัง้แต่ปี 2552 เช่นกนั 

 ในปี 2556 ท่ีผา่นมานัน้ ถือว่าเป็นปีท่ีทําธุรกิจยากอีกปีหนึง่ เน่ืองจากบริษัทฯ ได้รับผลกระทบทัง้จาก
เศรษฐกิจในประเทศท่ีชะลอตวัลง กําลงัซือ้ของผู้บริโภคลดลง รวมทัง้อตุสาหกรรมไอทีท่ีหดตวัลงตอ่เน่ือง ทําให้รายได้
รวมของบริษัทฯ ลดลง แตอ่ยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัสามารถทํากําไรได้ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ทําการแก้ไขปัญหาทางด้าน 
Smart Phone ท่ีเกิดขึน้เม่ือปีก่อนจบไปแล้ว ซึง่ในรายละเอียด ทางกรรมการผู้จดัการจะได้นําเสนอท่านผู้ ถือหุ้นใน
วาระถดัไป 

สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุสามารถสอบถาม หรือเสนอแนะเร่ืองตา่งๆ ในแตล่ะวาระได้ และในการประชมุ
ครัง้นีไ้มมี่คําถามท่ีผู้ ถือหุ้นสง่มาลว่งหน้า และเน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไม่มีการลงคะแนนเสียงแตอ่ยา่ง
ใด 

 
วาระที่ 2.  พจิารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2556 
ประธานท่ีประชมุได้เสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 ซึง่ประชมุเม่ือวนัศกุร์ท่ี 26 

เมษายน 2556 เพ่ือให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติั ตามเอกสารท่ีได้แจกพร้อมกบัจดหมายเชิญประชมุ โดยได้มีการ
เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถาม
ในรายละเอียด 

 



4 
 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติม และประธานขอให้ท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และใบลงคะแนน 
 
มตท่ีิประชุม  ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิด้วยเสียงเอกฉนัท์ รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2556 
ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย                     107   ราย จํานวน      272,367,210   เสียง คดิเป็นร้อยละ            100.00 
ไมเ่ห็นด้วย             0   ราย จํานวน             0    เสียง คดิเป็นร้อยละ                0.00 
งดออกเสียง             0   ราย จํานวน                    0    เสียง คดิเป็นร้อยละ                0.00 

 
วาระที่ 3.  พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 และรับทราบ

รายงานประจาํปี 2556 
ประธานท่ีประชมุได้ขอให้ กรรมการผู้จดัการ รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2556 และสรุปรายงาน

ประจําปี เพ่ือให้ท่ีประชมุรับทราบ ตามรายงานประจําปีท่ีได้สง่ให้พร้อมกบัจดหมายเชิญประชมุ  
กรรมการผู้จดัการได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ จากรายงานยอดขายของ IDC ท่ีแสดงตามตารางข้างลา่งนี ้
 2555 2556 เปลี่ยนแปลง 
ยอดขายพีซีทัว่โลก 349.4 314.6 -10.0% 
ยอดขายสมาร์ทโฟนทัว่โลก 725.3 1,004.2 +38.4% 
ยอดขายแท็บเล็ตทัว่โลก 144.2 217.1 +50.6% 
พบวา่ยอดขายพีซีลดลงติดตอ่กนัมา 2 ปีแล้ว โดยปี 2556 ท่ีผ่านมา ยอดขายลดลงร้อยละ 10 ซึง่คาดว่าในปี 

2557 นี ้ยงัคงลดลงตอ่ แต่อตัราการลดลง จะต่ําลง เน่ืองจาก 2 ปีท่ีผ่านมา ตลาดพีซีลดลงมามากแล้ว ในขณะท่ี
ยอดขายสมาร์ทโฟนมีการเติบโตขึน้ร้อยละ 38.4 จาก 725.3 ล้านเคร่ือง เป็น 1,004.2 ล้านเคร่ือง และตลาดแท็บเลต็
มีการเติบโตขึน้ร้อยละ 50.6 เช่นเดียวกนั และจากผลสํารวจมลูคา่ตลาดฮาร์ดแวร์ในประเทศไทย ท่ีเปิดเผยโดย
สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พบวา่ ยอดขายฮาร์ดแวร์ มีการเตบิโตร้อยละ 2.9 จาก
ปี 2553 มา 2554 และยอดขายเร่ิมตกลงร้อยละ 2.6 ในปี 2555 และร้อยละ 4 ในปี 2556 ท่ีผ่านมา ตามลําดบั ซึง่เป็น
การลดลงตดิต่อกนั 2 ปีมาแล้วเช่นเดียวกนักบัรายงานท่ี IDC สํารวจ 
 ปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการบริหารงานในรูปแบบใหม ่โดยจดัแบง่เป็น Business Unit ตามประเภทของ
สินค้า และกลุม่ลกูค้า ดงันี ้

ปี Commercial Consumer Value Added Phone อ่ืน ๆ 
2555 4,669 7,974 1,537 5,545 2,128 
2256 4,794 8,479 1,474 2.069 1,437 
เปล่ียนแปลง +2.7% +6.3% -4.1% -62.7% -32.5% 

 กลุม่ท่ี 1 Commercial จะจําหน่ายสินค้าท่ีขายให้กบัภาคธุรกิจ มียอดขายเพิ่มขึน้จาก 4,669 ล้านบาท เป็น 
4,794 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.7 จากปีก่อน 
 กลุม่ท่ี 2 Consumer จะจําหน่ายสินค้าท่ีขายให้กบัภาคครัวเรือน มียอดขายเพิม่ขึน้จาก 7,974 ล้านบาทเป็น 
8.479 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 6.3 จากปีก่อน 
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 กลุม่ท่ี 3 Value Added จะจําหน่ายสินค้าท่ีต้องมีบริการร่วมด้วย สินค้าในกลุม่นีจ้ะเป็นประเภทสินค้าใหม ่
ยงัไมค่อ่ยเป็นท่ีรู้จกั ขนาดของตลาดยงัเล็ก แตกํ่าไรดี สําหรับกลุ่มนีย้อดขายลดลงจาก 1,537 ล้านบาท เป็น 1,474 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.1  

 กลุม่ท่ี 4 Phone มียอดขายลดลงจาก 5,545 ล้านบาท เป็น 2,069 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 62.7 จาก
สมาร์ทโฟนย่ีห้อท่ีไมไ่ด้รับความนิยมแล้ว  

 กลุม่ท่ี 5 อ่ืน ๆ มียอดขายลดลงจาก 2,128 ล้านบาท เป็น 1,437 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 32.5 
ในปี 2556 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานดงันี ้
- รายได้รวม 18,345 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 17 ซึง่เป็นการลดลงจากสินค้าในกลุม่สมาร์ท

โฟน ย่ีห้อท่ีไมไ่ด้รับความนิยมและเป็นรุ่นท่ีไมไ่ด้จําหน่ายแล้ว 
- ต้นทนุขายและบริการ 17,182 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 19.1 
- คา่ใช้จ่ายในการขาย 338 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 23.8 
- คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 466 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 52.4  
- ต้นทนุทางการเงิน 85 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 16.1 
- กําไรสทุธิ 190 ล้านบาท  
- ในระหวา่งปี บริษัทฯ ได้รับสนิค้าคืนบางสว่นจากฮาร์ดแวร์ เฮ้าส์ จํานวน 42.6 ล้านบาท โดยได้มีการ

ประมาณมลูคา่ท่ีคาดวา่จะขายได้เป็นมลูคา่ 20.5 ล้านบาท รวมทัง้มีการหกัผลกระทบทางด้านภาษีและ
อ่ืนๆ จํานวน 13.3 ล้านบาท คงเหลือสทุธิจํานวน 7.2 ล้านบาท 

- บริษัทฯ ได้รับรางวลั Distributor Of The Year – ASEAN จากบริษัท VMware ซึง่เป็นบริษัทท่ีผลติ
ซอฟต์แวร์ชัน้นําของโลก เป็นรางวลัท่ีมอบให้กบั distributor ท่ียอดเย่ียมท่ีสดุในอาเซียน 

 
ประธานท่ีประชมุ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถามในรายละเอียดของวาระนี ้
 
คณุจิรพงษ์ (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการดงันี ้ 
- จากการท่ีรายได้สว่นใหญ่มากกวา่ร้อยละ 50 ของบริษัทฯ มาจากผู้ผลิต 3 ราย ในขณะท่ีธุรกิจพีซีมี

แนวโน้มท่ีลดลง อยากทราบวา่ธรุกิจพีซีมีอยู่ในผู้ผลติ 3 รายนีห้รือไม ่และบริษัทฯ จะมีแนวทางในการ
ดําเนินการตอ่ไปอยา่งไรบ้าง 

 
กรรมการผู้จดัการตอบคําถามดงันี ้
- ผู้ผลิต 3 รายหลกัของบริษัทฯ มีดงันี ้
1. Hewlett Packard (HP)  HP มีสินค้าหลายประเภท เช่น PC Server Printer เป็นต้น สําหรับ
ยอดขาย PC ได้หดตวัมาระยะหนึง่แล้ว คาดวา่จะไม่ลดลงไปมากกวา่นี ้ในขณะท่ี Server สินค้ากลุม่ท่ีขาย
เข้าไปในภาคธรุกิจยงัเติบโตได้ สว่น Printer ไมเ่ปลี่ยนแปลงมากนกั โดยรวมถือว่ายอดขาย HP จะไมล่ดลง
ไปกวา่นีม้ากนกั 
2. Samsung สินค้าท่ีบริษัทฯ จําหน่ายมีหลายประเภท ทัง้สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ซึง่มีการเติบโตอยา่งรวดเร็ว
มาก โดยรวมคาดวา่ ยอดขายจากผู้ผลิตรายนีไ้มน่่าจะลดลงจากปีก่อน 
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สําหรับรายท่ี 3,4,5 บางรายก็ไปผลิตสมาร์ทโฟนในราคาประหยดัแทน เช่น Asus สว่นอีกรายเป็นผู้ผลติ PC 
รายใหญ่จากประเทศจีน ถงึแม้วา่ ตลาด PC ทัว่โลกจะไม่คอ่ยดี แตผู่้ผลติรายนี ้มีความสามารถในแขง่ขนัใน
เร่ืองราคาได้ บวกกบัมีเทคโนโลยีท่ีดี จงึคาดวา่ยอดขายน่าจะพอเพ่ิมขึน้ได้ 
 
คณุนคร (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการดงันี ้ 
1.จากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและปัญหาทางด้านการเมืองในปัจจบุนั อยากทราบวา่ตลาดไอทีปีนีจ้ะเป็น
อยา่งไร 
2. จากปัญหาตามข้อ 1 พบวา่ บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือปี 2556 จํานวน 1,700 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2555 
จํานวน 500 ล้านบาท อยากทราบวา่ ผู้บริหารมองอยา่งไร และมีสนิค้าประเภทไหนท่ีน่าเป็นห่วงบ้าง 
3.  ขอทราบความคืบหน้า ของคดีความของ ฮาร์ดแวร์ เฮ้าส์ วา่บริษัทฯ มีโอกาสได้คืนมากน้อยเพียงใด 
 
กรรมการผู้จดัการตอบคําถามดงันี ้
1. สําหรับปัญหาทัง้เศรษฐกิจและการเมืองท่ีเกิดขึน้ในขณะนี ้ซึง่ยงัไมรู้่ว่าจะจบเม่ือไร สง่ผลให้นกัท่องเท่ียว
ลดลง เม่ือนกัท่องเท่ียวลดลง รายได้ก็ลดลง คนซือ้สินค้าน้อยลง สง่ผลกระทบต่อเน่ืองเป็นลกูโซ ่นอกจากนี ้
ยงัมีผลกระทบจากโครงการรถคนัแรก ท่ีทําให้กําลงัซือ้ของผู้บริโภคลดลง แต่ยงัโชคดี การใช้ไอทีในภาคธรุกิจ
ยงัไมห่ดตวัลงตามไปด้วย บริษัทใหญ่ ๆ ยงัมีการเปล่ียนสนิค้า หรือมีการลงทนุในสินค้าประเภทใหม ่เชน่ 
Virtualization เป็นต้น โดยรวมถือวา่ ในไตรมาส 1 และ 2 ตลาดไมน่่าจะเปล่ียนแปลงไปมากนกั  
2.  สําหรับสินค้าคงเหลือท่ีเพ่ิมขึน้ ทางกรรมการตรวจสอบได้เตือนให้ระวงัตลอดเวลา ฝ่ายบริหารพยายาม 
ควบคมุอยา่งใกล้ชิด แตไ่มค่อ่ยกงัวลเท่าไร เน่ืองจากสินค้าท่ีเพ่ิมขึน้นัน้ เป็นสนิค้าท่ีสามารถขายได้ 
3. ในระหวา่งปี บริษัทฯ ได้มีการรับสินค้าคืนกลบัมาบางส่วนจากฮาร์ดแวร์ เฮ้าส์ จํานวน 42.6 ล้านบาท 
สําหรับหนีต้ามแผนฟืน้ฟกิูจการนัน้ ตามแผน ฮาร์ดแวร์ เฮ้าส์ ต้องชําระหนีใ้ห้กบัเจ้าหนีเ้ป็นจํานวนร้อยละ 25 
ภายในระยะเวลา 3 เดือน และสามารถขยายการชําระเงินได้ตอ่อีก 3 เดือน ซึง่ผ่านมาแล้ว ทางลกูหนีไ้ม่
สามารถชําระหนีไ้ด้ตามแผน ตอ่มาทางฮาร์ดแวร์ เฮ้าส์ ได้ขอปรับแผนและเสนอแผนใหม ่คงเหลือชําระหนี ้
เป็นจํานวนร้อยละ 2.5 โดยจะโหวตรับแผนในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 ซึง่บริษัทฯ อยูร่ะหวา่งการพิจารณา
ร่วมกบัเจ้าหนีร้ายอ่ืน โดยบริษัทฯ พยายามทําทกุวิธี เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับผลประโยชน์สงูสดุ 
 
คณุวิชยั (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการดงันี ้ 
1. บริษัทฯ มีวิธีบริหารความเสี่ยงทางด้านลกูหนีอ้ยา่งไร กรณีท่ีลกูหนีโ้ดยเฉพาะธรุกิจค้าปลีกประสบปัญหา
ในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี ้
2. บริษัทฯ มีวิธีบริหารความเสี่ยงทางด้านสินค้าอยา่งไร เน่ืองจากสินค้าของบริษัทฯ เป็นสินค้าเทคโนโลยีท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
3. บริษัทฯ มีวิธีบริหารความเสี่ยงทางด้านอตัราแลกเปล่ียนอยา่งไร 
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กรรมการผู้จดัการตอบคําถามดงันี ้ 
1. การบริหารความเส่ียงทางด้านลกูหนี ้บริษัทฯ มีวิธีการดงันี ้

- บริษัทฯ มีแผนกควบคมุเครดติ ทําหน้าท่ีพจิารณาและกําหนดวงเงินสนิเช่ือให้กบัลกูค้าแตล่ะราย
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด  สําหรับการซือ้สินค้าท่ีเกินกว่าวงเงินท่ีกําหนดไว้ คําสัง่ซือ้นัน้จะถกูระงบัโดย
ระบบทนัที ไมส่ามารถขายได้ และแผนกควบคมุเครดิตจะเข้ามาพิจารณาคําสัง่ซือ้นัน้ ๆ วา่เห็นสมควร
จะปลอ่ยเพ่ิมได้หรือไม่ภายใต้อํานาจอนมุติัท่ีกําหนดไว้ เช่น การขายในช่วงงานคอมมาร์ท เป็นต้น 
- การคํา้ประกนัโดยบคุคล 
- การซือ้ประกนัลกูหนีก้ารค้า 
- นอกจากนี ้ยงัมีการแลกเปลี่ยนข้อมลูระหวา่งคูค้่าด้วยกนั สําหรับลกูหนีร้ายท่ีเร่ิมมีปัญหา เพ่ือจํากดั
ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้สําหรับธรุกิจนี ้

2. การบริหารความเส่ียงทางด้านสินค้าบริษัทฯ มีวิธีการดงันี ้
บริษัทฯ มีการกําหนดให้มีผู้จดัการผลิตภณัฑ์ เป็นผู้ดแูลแต่ละผลิตภณัฑ์โดยเฉพาะ และปริมาณ

สินค้าคงคลงั ถือเป็นตวัชีว้ดัตวัหนึง่ในการประเมินผลการทํางานของผู้จดัการผลิตภณัฑ์ ต้องไมใ่ห้
ปริมาณสนิค้าคงเหลือมากหรือน้อยเกินไป รวมทัง้มีการกําหนดวงเงินในการอนมุตัิการสัง่ซือ้สินค้าแตล่ะ
ครัง้ 

3. การบริหารความเส่ียงทางด้านอตัราแลกเปล่ียน บริษัทฯ มีวิธีการดงันี ้
บริษัทฯ มีการทําสญัญาป้องกนัความเสี่ยงลว่งหน้าอยา่งน้อย 50% ในทกุใบสัง่ซือ้ โดยได้รับข้อมลู

และคําแนะนําจากธนาคารพาณิชย์ ว่าควรจะทําในระดบัใด เป็นการลดความเส่ียงจากการผนัผวนของ
อตัราแลกเปล่ียน 
ซึง่ความเส่ียงทัง้ 3 ข้างต้นเป็นความเสี่ยงท่ีคู่กบัธุรกิจ จงึต้องหาวิธีบริหารจดัการความเสี่ยงเพ่ือให้
บรรเทาเบาบางลง 
 

คณุวฒิุชยั (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการดงันี ้
1. กลุม่ธุรกิจสมาร์ทโฟน ท่ียอดขายลดลงจาก 5,000 ล้านบาท เหลือ 2,000 ล้านบาทนัน้ ปัจจบุนั บริษัทฯ 
จําหน่ายสินค้าย่ีห้ออะไรบ้าง ความเคล่ือนไหวสนิค้าสมาร์ทโฟนในปีนีเ้ป็นอย่างและจะสามารถเติบโตได้
หรือไม ่
2. กลุม่สินค้า Value Added ท่ีลดลง 4% จากปีก่อน อยากทราบวา่ สินค้าในกลุม่เป็นประเภทไหนบ้าง และมี
โอกาสเติบโตหรือไม ่  
3. กลุม่สินค้าอ่ืน ๆ ท่ีลดลง 32% จากปีก่อน อยากทราบวา่ สินค้าในกลุม่เป็นประเภทไหนบ้าง และปีนีจ้ะเป็น
อยา่งไร   
 
กรรมการผู้จดัการตอบคําถามดงันี ้
1. กลุม่สินค้าสมาร์ทโฟนท่ียอดขายลดลงจาก 5,000 ล้านบาท เหลือ 2,000 ล้านบาทนัน้ มาจากย่ีห้อท่ีไมไ่ด้

รับความนิยมแล้ว สินค้าใหญ่ ๆ ท่ีจําหน่ายในปัจจบุนั คือ Samsung โดยเราจําหน่ายโทรศพัท์ของ Samsung เข้าไป
ในช่องทาง IT สว่นช่องทางอ่ืนทาง Samsung เขาจําหน่ายเอง สําหรับปีนี ้บริษัทฯ ก็ยงัขาย Samsung เป็นหลกั และ
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พยายามหาช่องทางสําหรับสมาร์ทโฟนเคร่ืองละ 2,000 – 3,000 พนับาท ท่ีจะขายเข้าไปในตลาดลา่ง ซึง่ตลาดกลุม่นี ้
ยงัใหญ่มาก 

2. กลุม่สินค้าท่ีเป็น Value Added เป็นสินค้าท่ีต้องมีบริการร่วมด้วย สนิค้ากลุม่นีย้งัขายได้น้อย ซึง่แบง่เป็น
สินค้าท่ีขายเพ่ือใช้สว่นตวัและขายเข้าองค์กร  

ตวัอยา่งของสินค้าขายเข้าองค์กร เช่น 
- VMware เป็นซอฟต์แวร์ ท่ีทําหน้าท่ีสร้างและจดัการคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) ซึง่จะใช้ใน

องค์กรใหญ่ ๆ เช่น ธนาคาร สายการบิน เป็นต้น 
- EMC เป็นอปุกรณ์ ท่ีทําหน้าท่ีเก็บข้อมลูขนาดใหญ่ มีความเร็วสงู ใช้ในองค์กรใหญ่ ๆ เช่นเดียวกนั 
- อ่ืน ๆ เป็นต้น  
สินค้าในกลุม่นีเ้ติบโตขึน้ และยงัเติบโตได้อีกมาก แตมี่ข้อจํากดัเร่ืองของการสรรหาพนกังานท่ีมีความรู้
ความสามารถ มาทํางานด้วย 
ตวัอยา่งของสินค้าขายเพ่ือใช้สว่นตวั เชน่ 
- Norton เป็นซอฟต์แวร์ anti virus ซึง่เป็นสินค้าชัน้นําจากอเมริกา กําไรดี แต่ขายยาก เน่ืองจากคนไทย ไม่
ค่อยซือ้ซอฟต์แวร์ 
- อปุกรณ์ตอ่พว่งอ่ืน ๆ  
สินค้าในกลุม่นี ้มียอดขายลดลง ขายคอ่นข้างยาก ต้องมีคนเข้าไปช่วยขาย คา่ใช้จ่ายสงู ซึง่กําลงัปรับวิธี
บริหารสินค้า เน่ืองจากสินค้ากลุม่นี ้กําไรดี 
3. กลุม่สินค้าอ่ืน ๆ เป็นสนิค้าเล็ก ๆ หลาย ๆ รายรวมกนั  
สินค้าท่ีขายลดลง คือ Apple เน่ืองจากทาง Apple มีการเปล่ียนนโยบายการขาย จากเดิมบริษัทฯ สามารถ
ขายเข้าไปช่องทางขายปลีกได้ ซึง่ปัจจบุนั Apple ต้องการทําเอง แต่ให้บริษัทฯ ขายเข้าไปในภาคธุรกิจแทน 
ซึง่ช่องทางนีย้งัเล็กอยู ่ต้องใช้เวลา นอกจากนี ้ยงัมี Philip ซึง่เป็นสนิค้าท่ีเป็น Smart TV ท่ีบริษัทฯ เพ่ิงเร่ิม
จําหน่าย แต่ตลาดก็ยงัเล็กอยูเ่ช่นกนั 
 
คณุไพศาล (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการดงันี ้
1. ปัจจบุนั เร่ือง TV Digital กําลงัมา อยากจะถามวา่ บริษัทฯ จะมีช่องทางในการขาย Set top box หรือไม ่
2. สําหรับสนิค้าท่ีเป็น Value Added พบวา่ ผู้ผลิตอยา่ง HP จะเข้าไปขายโดยตรงให้กบัองค์กรใหญ่เอง ไม่

ทราบว่า บริษัทฯ มีวิธีจดัการกบัเร่ืองนีอ้ย่างไร 
 

กรรมการผู้จดัการตอบคําถามดงันี ้
1. สินค้าท่ีเป็น set top box ท่ีเป็นแบบ digital tuner นัน้ ราคาค่อนข้างถกู ไมเ่หมาะท่ีจะทําตลาด แตถ้่าเป็น 
set top box ท่ีสามารถทํางานได้มากขึน้เหมือนมีคอมพิวเตอร์อยูใ่นนัน้, มี hard disk เพ่ือดาวน์โหลดสําหรับ
เก็บหนงั และเป็น media player ได้ด้วย ถ้าเป็นลกัษณะนี ้พอมีโอกาสท่ีจะทําตลาดได้ 
2. การเข้าไปขายตรงของ HP ในช่วงหลงั ๆ จะน้อยลง เน่ืองจาก ข้อกําหนดระหว่างผู้ผลติกบัลกูค้ามกัไม่
คอ่ยตรงกนั ซึง่ทาง HP จะสง่ผ่านงานในลกัษณะแบบนีม้าให้บริษัท แตง่านในลกัษณะท่ีเป็น fulfillment แบบ
นีไ้มค่อ่ยน่าสนใจเท่าไร บริษัทฯ ไมส่ามารถท่ีจะเพิม่มลูค่าได้ กําไรจงึต่ํา แตจ่ะมีผู้ผลิตอีกประเภทท่ีมีขนาด
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ไมใ่หญ่มาก เช่น VMware EMC หรือ Nutanix เป็นต้น ท่ีบริษัทฯ จะเป็นผู้ เข้าไปทํางานให้ งานลกัษณะแบบ
นีจ้ะกําไรดีกว่า บริษัทฯ จงึมีการลงทนุในสว่นงานนีเ้พ่ิมขึน้ และพยายามจะเพ่ิมยอดขายจากส่วนนีเ้พิม่ขึน้
ด้วย  
 
ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติม ประธานจงึแจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า วาระท่ี 3 นีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมมี่การ
ลงคะแนนแตอ่ยา่งใด 
 
วาระที่ 4.  พจิารณาและอนุมัตงิบการเงิน สาํหรับปี 2556 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซ่ึงผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี 
ประธานท่ีประชมุได้ขอให้กรรมการผู้จดัการ รายงานสรุป งบการเงินประจําปี 2556 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2556 งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ให้ท่ีประชมุรับรองตามเอกสารรายงานประจําปีท่ีได้สง่ให้
พร้อมกบัจดหมายเชิญประชมุ 

กรรมการผู้จดัการได้รายงานสรุปงบการเงินประจําปี 2556 ให้ผู้ ถือหุ้นทราบดงันี ้
งบแสดงฐานะการเงนิ  
- เงินสดคงเหลือ 74 ล้านบาท ไมเ่ปล่ียนแปลงมากนกัเม่ือเทียบกบัปีก่อน ซึง่จะเป็นเงินท่ีได้รับเข้ามาวนั
สดุท้ายของปี เท่ากบัยอดขายประมาณ 1 วนั และถือเป็นปกติทางการค้า  
- ลกูหนีก้ารค้าลดลงจาก 2,595 ล้านบาท เป็น 2,298 ล้านบาท จากปีก่อน แต่จํานวนวนัเก็บหนีถ้วัเฉล่ีย
เพ่ิมขึน้จาก 40.8 วนั เป็น 53.4 วนั เน่ืองจากลกูค้าขอให้ช่วยเหลือเร่ืองการชําระเงิน จากปัญหาสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจบุนั ซึง่บริษัทฯ ได้ช่วยเหลือตามความเหมาะสม 
- สินค้าคงเหลือเพ่ิมขึน้จาก 1,191 ล้านบาท เป็น 1,692 ล้านบาท จากปีก่อน แตจํ่านวนวนัขายถวัเฉลี่ย
ลดลงจาก 38.9 วนั เป็น 31.6 วนั  แตก็่ยงัสงูกวา่ปกติ เน่ืองจากมีงานโครงการเข้ามา บริษัทฯ ยงัพยายาม
ท่ีจะลดปริมาณสนิค้าลงตอ่ไป   
- สินทรัพย์หมนุเวียนอื่นไม่เปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสําคญัเม่ือเทียบกบัปีก่อน  
- อปุกรณ์ 130 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย โดยอปุกรณ์สว่นใหญ่ เป็น คอมพิวเตอร์ server ท่ีใช้ในบริษัทฯ 
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 285 ล้านบาท ใกล้เคียงกบัปีกอ่น 
- รวมสินทรัพย์เท่ากบั 5,083 ล้านบาท 
- เงินกู้จากสถาบนัการเงินลดลงจาก 2,610 ล้านบาท เป็น 2,573 ล้านบาท เน่ืองจากมีการออกหุ้นเพ่ิมทนุใน
ระหวา่งปี 
- เจ้าหนีก้ารค้าลดลงจาก 1,191  ล้านบาท เป็น 802 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯ เลือกท่ีจะซือ้สนิค้าเป็นเงิน
สดเพ่ือแลกกบัสว่นลดพิเศษจากผู้ขาย  
- รวมหนีส้ินเท่ากบั 3,673 ล้านบาท 
- สว่นของผู้ ถือหุ้นรวมเพิ่มขึน้จาก 804 ล้านบาท เป็น 1,369 ล้านบาท เน่ืองจาก บริษัทฯ มีการออกหุ้นเพิม่
ทนุจากเดิม 233 ล้านหุ้น เป็น 350 ล้านหุ้น และมาจากกําไรสทุธิท่ีเพ่ิมขึน้ ในระหวา่งปี 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
- รายได้รวม 18,345  ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 17 
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- คา่ใช้จ่ายรวม 18,100 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 20 
- กําไรสทุธิเท่ากบั 190 ล้านบาท กําไรตอ่หุ้นเท่ากบั 0.64 บาท 
งบกระแสเงนิสด  
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานเป็นลบจํานวน 243 ล้านบาท สว่นใหญ่มาจากการใช้เงินไปในการซือ้
สินค้าเพิม่ขึน้ และจ่ายเงินเจ้าหนีเ้ร็วขึน้ ซึง่สนิค้าท่ีเพ่ิมขึน้ถือเป็นการลงทนุท่ีจะได้ผลตอบแทนกลบัมาใน
อนาคต 
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุเป็นบวกจํานวน 2 ล้านบาท สว่นใหญ่มาจากดอกเบีย้รับ 
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินเป็นบวกประมาณ 238 ล้านบาท สว่นใหญ่มาจากการออกหุ้นสามญั
เพ่ิมทนุ 

 
งบการเงินนี ้ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 
ซึง่ได้แสดงความเห็นไว้อยา่งไมมี่เง่ือนไข และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีความเห็น
สอดคล้องกบัผู้สอบบญัชี 

 
ประธานท่ีประชมุขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบนําเสนอผลการสอบทานงบการเงินประจําปี 2556 หรือให้

ความเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกบังบการเงิน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ กรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีหลกัในการสอบทาน

กระบวนการควบคมุภายใน รวมถงึสอบทานการปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ของหน่วยงานกํากบัดแูล 
และสอบถามการดําเนินงานจากฝ่ายบริหารแทนผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย เพ่ือกํากบัดแูล ควบคมุ และรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั และสร้างมลูคา่เพ่ิมให้กบับริษัทฯ  

นอกเหนือจากหน้าท่ีข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบยงัมีหน้าท่ีสําคญัในการท่ีจะสอบทานงบการเงินประจํา
ไตรมาส และงบการเงินประจําปีของบริษัทฯ ด้วยความระมดัระวงั ทัง้นีมี้การเชิญผู้บริหารเข้าให้ข้อมลู รวมถงึมีการ
ประชมุกบัผู้สอบบญัชีอย่างอสิระ โดยไมมี่ฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และรักษาผลประโยชน์ให้กบัผู้
ถือหุ้นรายยอ่ย  

จากการสอบทานดงักลา่ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกบัผู้สอบบญัชีวา่ งบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการนี ้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ผล
การดําเนินงานรวม และผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชัน่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย และของ
เฉพาะบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชัน่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ตามลําดบั โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเป็นการให้ความเห็นอยา่งไมมี่เง่ือนไข ซึง่ขอนําเสนอท่ีประชมุเพ่ือ
พิจารณา 

ประธานท่ีประชมุ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถามในรายละเอียดของวาระนี ้
  
 
 



11 
 

คณุอาวธุ (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการดงันี ้
1. ลกูหนีค้งค้างเกิน 12 เดือนเพ่ิมขึน้ เพราะเหตใุด 
2. สาเหตท่ีุต้นทนุทางการเงินไมค่อ่ยลดลงหลงัจากท่ีเพิม่ทนุไปแล้ว เป็นเพราะเหตใุด 
3. การพฒันาช่องทางขายผ่าน e-commerce เพ่ือ support ลกูค้า มีแนวทางท่ีจะขยายไปถงึลกูค้าผู้บริโภค

หรือไม ่
4. ร้านซมูท่ีจะปิดกิจการ มีผลกระทบกบับริษัทฯ หรือไม ่อยา่งไร 
5. การพฒันา application บนสมาร์ทโฟน ของ บจก.คลิก คอนเนค จะสามารถทํากําไรได้หรือไม ่อย่างไร  

 
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการตอบคําถามดงันี ้
1. ปกติการขายเช่ือ จะมีปัญหาเร่ืองหนีเ้สียเกิดขึน้ สําหรับหนีเ้สียท่ีเกิดขึน้ เกิดจากลกูหนีท่ี้ไมมี่

ความสามารถในการชําระหนี ้ลกูค้าบางรายหนีไป บางรายเสียชีวิต แต่เน่ืองจากหนีเ้สียนีจ้ะเป็นยอด
สะสม จะลดลงได้ตอ่เม่ือได้ดําเนินการทางกฎหมายจนถึงท่ีสดุแล้ว แตอ่ยา่งไรลกูหนีท่ี้ค้างนาน บริษัทฯ 
ได้ตัง้สํารองไว้เต็มจํานวนแล้ว 

2. ต้นทนุทางการเงินท่ีไม่คอ่ยลดลงหลงัจากท่ีเพ่ิมทนุ เน่ืองจาก อตัราดอกเบีย้เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 
3. บริษัทฯ จะไมข่ายไปท่ีผู้บริโภคโดยตรง โดยจะอาศยัจดุแข็งในเร่ืองสนิค้าและฐานลกูค้าของบริษัทฯ เป็น

หลกัในการพฒันาระบบ ซึง่ขณะนี ้บริษัทฯ อยูใ่นระหวา่งการพฒันาระบบ e-commerce  ยงัไมแ่ล้วเสร็จ 
4. บริษัท ซมู ถือวา่เป็นหนึง่ในลกูค้าท่ีดีของบริษัทฯ ปัจจบุนั ร้านค้าปลีกสว่นใหญ่ ประสบปัญหาจากการ

เพ่ิมขึน้ของ คา่เช่า ค่าจ้างพนกังาน และ อ่ืนๆ เป็นอยา่งมาก ดงันัน้ on-line จะเป็นอีกทางเลือกหนึง่ ท่ี
บริษัทฯ ได้เข้าไปดําเนินการเพ่ือรองรับลกูค้ากลุม่นี ้

5. คลิก คอนเนค เป็นบริษัท ท่ีพฒันา application บนเทคโนโลยีใหม ่ๆ โดยลา่สดุ บริษัทฯ ได้พฒันา
โปรแกรมท่ีใช้บนอปุกรณ์มือถือสมยัใหม ่ซึง่ถือเป็นเทคโนโลยีใหม ่ท่ีเรียกวา่ Bluetooth low energy  
โดยจะใช้ในการบอกตําแหน่งในอาคาร สามารถนําไปใช้ทําประโยชน์ได้หลายด้าน 
 

ผู้ ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดงันี ้
1. อยากทราบวิธีการติดตามหนี ้หลงัจากท่ีเกิดหนีเ้สียเกิดขึน้ ว่ามีประสทิธิภาพเพียงใด 
2. กําไรไตรมาส 4 ลดลง จาก 45 ล้าน เป็น 32 ล้าน เป็นเพราะเหตใุด และจะมีผลต่อเน่ืองถงึไตรมาส 1 

ปี 2557 หรือไม ่
3. การเข้าไปลงทนุใน บริษัท อไลน์เอินซ์ แอนด์ ลงิค์ จํากดั และบริษัท คลกิ คอนเนค จํากดั รวม 59 

ล้าน แตมี่ยอดคงเหลือสทุธิเพียงแค่ 8 ล้าน บริษัทฯ จะลงทนุเพ่ิมหรือไม ่ 
4. บริษัทฯ จะมีการทํา Data Center หรือไม ่เน่ืองจากบริษัทฯ มีทัง้ resource ด้านบคุลากร และ

อปุกรณ์ อยูแ่ล้ว สามารถท่ีจะเป็น recurring income ในอนาคตได้ 
 

กรรมการผู้จดัการตอบคําถามดงันี ้
1. บริษัทฯ ได้กําหนดขัน้ตอนในการตดิตามหนีไ้ว้อย่างชดัเจน โดยทางแผนกควบคมุเครดิต จะติดตาม
ทวงถามหนีด้้วยตนเองก่อน จากนัน้จะสง่ให้ฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ เป็นผู้ ดําเนินการต่อ ทัง้ทวงถาม
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เองและทําเป็นหนงัสือ  ถ้าลกูหนีย้งัไมชํ่าระ จะดําเนินการทางกฎหมายทัง้ทางแพง่และอาญาตอ่ไป ใน
ขณะเดียวกนั ก็ขอเงินชดเชยจากบริษัทประกนั ท่ีบริษัทได้ทําประกนัไว้ควบคู่พร้อมกนัไปด้วย 

2. กําไรสําหรับไตรมาส 4 ท่ีลดลง มาจากสํารองตา่ง ๆ ทัง้สนิค้า และลกูค้า เป็นต้น ตามความเสียหาย
ท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้  

3. สําหรับการลงทนุใน บริษัท อไลน์เอินซ์ แอนด์ ลงิค์ จํากดั บริษัทฯ ได้ตัง้การด้อยคา่ไปแล้วทัง้จํานวน 
สว่นการลงทนุในบริษัท คลิก คอนเนค จํากดั นัน้ ยงัไมมี่เร่ืองของการเข้าไปลงทนุเพ่ิมในขณะนี ้เพราะ
ธรุกิจยงัเลก็ ไมไ่ด้มีผลกระทบอะไรมากนกั 

4. สําหรับเร่ือง Data Center เป็นเร่ืองเก่ียวกบัระบบ Cloud บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทนุในสว่นนีบ้้างแล้ว
เพ่ือรอเทคโนโลยีท่ีจะมาในอนาคต แตเ่ป็นการร่วมมือกบัคูค้่า ไมไ่ด้ทําเอง เน่ืองจากมีคา่ใช้จ่ายคอ่นข้าง
สงู  

 
ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติม ประธานจงึขอให้ท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และใบลงคะแนน 
 
ในระหวา่งการประชมุ ได้มีผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุเพ่ิมอีก 16 ท่าน ถือหุ้นจํานวน 2,158,731 หุ้น 
 
มตท่ีิประชุม  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมาก อนมุตัิการเงินประจําปี 2556 ซึง่

ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ซึง่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี พร้อมรายงานของผู้สอบบญัชี 

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  
เห็นด้วย                     122   ราย จํานวน      274,525,831  เสียง คดิเป็นร้อยละ            100.00 
ไมเ่ห็นด้วย             0   ราย จํานวน             0   เสียง คดิเป็นร้อยละ                0.00 
งดออกเสียง             1   ราย จํานวน                110   เสียง คดิเป็นร้อยละ                0.00 

 
วาระที่ 5.  พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรเพ่ือเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปัน

ผล สาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2556 
ประธานท่ีประชมุกลา่วตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิ 

ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัภาวะเศรษฐกิจ และโครงการทางธรุกิจของบริษัทฯในอนาคต ซึง่จากผลการดําเนินงานและฐานะ
การเงินโดยรวมของบริษัทฯ มีกําไรสทุธิปี 2556 จํานวน 190.17 ล้านบาท และไมมี่ยอดขาดทนุสะสม คณะกรรมการ
พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัจ่ายเงินปันผลดงันี ้

จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท สาํหรับหุ้นทัง้หมด 350,198,655 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่าย
ทัง้สิน้ 70,039,731 บาท เงินปันผลท่ีจ่ายนีเ้ม่ือเทียบกบักําไรสทุธิ จะคิดเป็นร้อยละ 36.83 เงินปันผลทัง้หมดจะถกูหกั
ภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฎหมายกําหนด โดยบริษัทฯกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 29 เมษายน 
2557 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 30 
เมษายน 2557 โดยกําหนดจา่ยเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 8 พฤษภาคม 2557 ซึง่การจ่ายเงินปันผลในอตัราข้างต้น มี
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ความเหมาะสม เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีกําหนดไว้ ซึง่ต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุ
สามญัประจําปี 

ประธานท่ีประชมุ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถามในรายละเอียดของวาระนี ้
 
ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติม ประธานจงึขอให้ท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และใบลงคะแนน 
 
มตท่ีิประชุม  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนมุตัิการจ่ายเงินสดปันผล ตาม

อตัราท่ีประธานเสนอ 
ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
  

เห็นด้วย                     122   ราย จํานวน      274,525,831  เสียง คดิเป็นร้อยละ            100.00 
ไมเ่ห็นด้วย             0   ราย จํานวน             0   เสียง คดิเป็นร้อยละ                0.00 
งดออกเสียง             1   ราย จํานวน                110   เสียง คดิเป็นร้อยละ                0.00 

 

ประธานแจ้งตอ่ท่ีประชมุให้ทราบว่า ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากดั เม่ือบริษัทมีกําไรจากการดําเนินงาน 
บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีเข้าเป็นทนุสํารองของบริษัท ในอตัรา ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิจนกว่าทนุสํารองจะ
ครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  

สําหรับปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการเพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 350,198,655 บาท ซึง่ต้องมีการสํารองตามกฎหมายใน
อตัราร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน เป็นจํานวนทัง้สิน้ 35,019,865.50 บาท บริษัทฯ ได้มีการสํารองไว้แล้วจํานวน 
21,317,410 บาท จงึต้องจดัสรรสํารองตามกฎหมายเพ่ิมอีก 13,702,455.50 บาท เพ่ือให้ครบตามท่ีกฎหมายกําหนด 
สําหรับเงินกําไรสว่นท่ีเหลือ ให้เก็บเป็นเงินกําไรสะสม เพ่ือกิจการตอ่ไป 

 
วาระที่ 6.  พจิารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2557 
ประธานท่ีประชมุแจ้งวา่ โดยความเห็นและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุพจิารณาแตง่ตัง้ นายวิเชียร ธรรมตระกลู ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3183 หรือ นางสาว
วรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4098 หรือ นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขท่ี 4409 หรือ นายเอกสิทธ์ิ ชธูรรมสถิตย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4195 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูไิชย 
สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2557 

ประธานท่ีประชมุมอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบนําเสนอรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ตามรายช่ือผู้สอบบญัชีท่ีนําเสนอนัน้ มีความเหมาะสม

เน่ืองจากผู้สอบบญัชีท่ีเสนอแตง่ตัง้ทัง้ 4 ทา่น ไมมี่ความสมัพนัธ์ และ / หรือ ไมมี่สว่นได้เสียกบับริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่อยา่งใด และไมไ่ด้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จงึมีความเป็นอิสระใน
การตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ ซึง่โดยคณุเอกสิทธ์ิ ชธูรรมสถิตย์ เป็นผู้สอบบญัชีท่ีลง
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ลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ ประจําปี 2548 ถึงปี 2552 และประจําปี 2555 ถึงปี 2556 และคณุสรีุย์รัตน์ ทอง
อรุณแสง เป็นผู้สอบบญัชีท่ีลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ ประจําปี 2553 

และเห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นอนมุติัค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2557 เป็นจํานวนเงิน 1,255,000 บาท 
เท่ากบัปีก่อน โดยไมร่วมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดท่ีเกิดขึน้จริงระหวา่งปฏิบตัิงานและคา่ใช้จ่ายท่ีอาจมีเพ่ิมกรณีท่ีมีงาน
พิเศษท่ีต้องตรวจสอบเพ่ิม และในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าท่ีปรึกษาทางภาษี (non audit fee) ให้กบับริษัท 
เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นจํานวน 160,000 บาท 
 ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีดงักลา่ว ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยอีกด้วย โดยมีค่าสอบบญัชีประจําปี 2557 ดงันี ้

   บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จํากดั จํานวน 130,000 บาท  
  บริษัท คลู ดิสทริบิวชัน่ (ประเทศไทย) จํากดั จํานวน 350,000 บาท 
รวมคา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยเท่ากบั 480,000 บาท ซึง่เท่ากบัปีก่อน เช่นกนัจงึขอเสนอผู้ ถือหุ้น เพ่ืออนมุตัิ

การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และคา่ตอบแทนในการสอบบญัชีประจําปี 2557 
 
ประธานท่ีประชมุ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถามในรายละเอียดของวาระนี ้
 
ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติม ประธานจงึขอให้ท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และใบลงคะแนน 
 
มตท่ีิประชุม  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมาก เห็นชอบแตง่ตัง้ นายวิเชียร ธรรม

ตระกลู ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3183 หรือ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 
4098 หรือ นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4409 หรือ นายเอกสิทธ์ิ ชธูรรมสถิตย์ ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4195 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 
2557 โดยกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2557 เป็นจํานวนเงิน 1,255,000 บาท  

 
ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 

เห็นด้วย                     122   ราย จํานวน     274,525,831   เสียง คดิเป็นร้อยละ            100.00 
ไมเ่ห็นด้วย             0   ราย จํานวน               0   เสียง คดิเป็นร้อยละ                0.00 
งดออกเสียง             1   ราย จํานวน                 110   เสียง คดิเป็นร้อยละ                0.00 
   

วาระที่ 7. พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งประกอบด้วย ดร.โรจนศักดิ์ 
โฉมวิไลลักษณ์, คุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาต ิและคุณลิม ฮวี ไฮ  

ประธานท่ีประชมุแจ้งต่อท่ีประชมุวา่ ในการประชมุครัง้นี ้มีกรรมการท่ีครบกําหนดต้องออกตามวาระจํานวน 
1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯข้อท่ี 37 รวม 3 ท่านคือ ดร.โรจนศกัดิ์ โฉมวิไลลกัษณ์, คณุสม
ชยั สิทธิชยัศรีชาติ และคณุลมิ ฮวี ไฮ และเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี กรรมการท่ีมีสว่นได้เสียใน
การถกูเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการในวาระนีจ้ะขอออกจากท่ีประชมุ และได้เรียนเชิญประธานคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคา่ตอบแทน เป็นประธานท่ีประชมุแทน เพ่ือดําเนินการวาระนีต้อ่ไป 



15 
 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกลา่วต่อท่ีประชมุว่า คณะกรรมการได้ให้ความสําคญักบั
ประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีเห็นวา่มี
คณุสมบติัเหมาะสม เพ่ือรับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ โดยได้กําหนดช่องทาง และหลกัเกณฑ์พร้อมกบัได้
เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึง่ในระหวา่งเวลาดงักลา่วไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือบคุคลมาให้คณะกรรมการ
พิจารณา คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน จงึได้พจิารณาในเร่ืองประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และ
การมีสว่นร่วมในการบริหารงานท่ีผ่านมา รวมถงึการมีคณุสมบตัติามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 
และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อท่ี 30 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนขอเสนอให้ผู้ ถือหุ้นเลือก ดร.โรจนศกัดิ์ 
โฉมวิไลลกัษณ์, คณุสมชยั สิทธิชยัศรีชาต ิและคณุลมิ ฮวี ไฮ เป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ เพ่ือช่วยพฒันาบริษัท 
โดยเลือกตัง้ ดร.โรจนศกัดิ์ โฉมวิไลลกัษณ์ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, คณุสมชยั สิทธิชยัศรีชาติ 
เป็นกรรมการบริหาร และคณุลมิ ฮวี ไฮ เป็นกรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร ซึง่ท่ีผา่นมาทัง้ 3 ท่าน ได้มีสว่นร่วมเป็นอยา่ง
มากในการบริหาร และการร่วมประชมุ โดยรายละเอียดของแต่ละท่านได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าในหนงัสือเชิญ
ประชมุ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกลา่วท่ีประชมุกลา่วว่า เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบั
ดแูลกิจการท่ีดี จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

 
ประธานท่ีประชมุ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถามในรายละเอียดของวาระนี ้
 
คณุวชิยั (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการดงันี ้
บริษัทฯ มีข้อจํากดัในเร่ืองของจํานวนกรรมการหรือไมว่่าไมเ่กินก่ีท่าน และผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยอยากเสนอเป็น

กรรมการอิสระได้หรือไม ่อยา่งไร 
 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนตอบคําถามผู้ ถือหุ้นดงันี ้
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2556 ได้มติเห็นชอบให้เพ่ิมกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารเพิม่อีก 1 ท่าน เพ่ือช่วย

พฒันาบริษัทฯ ให้เติบโตขึน้ ในขณะนัน้ ได้มีการพิจารณาท่ีจะเพ่ิมกรรมการอิสระอีก 1 ท่าน เพ่ือรักษาสดัสว่นระหวา่ง
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ แต่เน่ืองจากขณะนัน้ขัน้ตอนการสรรหาผู้ มี
ความสามารถมาดํารงตําแหน่งกรรมการอสิระ ยงัดําเนินการไมเ่สร็จเรียบร้อย สําหรับปีท่ีผา่นมา ผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ และอตุสาหกรรมไอทีไมไ่ด้มีการเติบโต ทางคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจงึเห็นควรให้
ชะลอและให้มีการติดตามเร่ืองนีใ้นปีถดัไป 

สําหรับการเสนอรายช่ือผู้ ท่ีจะมาเป็นกรรมการอิสระนัน้ ทางบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยหลกัเกณฑ์และวิธีการใน
เว็บไซต์บริษัทฯ ซึง่ท่านสามารถศกึษารายละเอียดได้ภายในหวัข้อนกัลงทนุ 

 
ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติม ประธานจงึขอให้ท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และใบลงคะแนน 

เป็นรายบคุคล 
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มตท่ีิประชุม  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมา เห็นชอบเลือก ดร.โรจนศกัดิ ์โฉมวิไล
ลกัษณ์, คณุสมชยั สิทธิชยัศรีชาต ิและคณุลมิ ฮวี ไฮ กลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯอีกวาระหนึง่ โดยมีผลการ
ลงคะแนนรายบคุคลดงันี ้

 
ผลการลงคะแนนเสียงเลือก ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ  
เห็นด้วย                     121   ราย จํานวน       274,486,401  เสียง คดิเป็นร้อยละ              99.99 
ไมเ่ห็นด้วย             0   ราย จํานวน             0   เสียง คดิเป็นร้อยละ                0.00 
งดออกเสียง             2   ราย จํานวน           39,540   เสียง คดิเป็นร้อยละ                0.01 

 
ผลการลงคะแนนเสียงเลือก คุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาต ิเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

เห็นด้วย                     121   ราย จํานวน        265,067,870  เสียง คดิเป็นร้อยละ              96.56 
ไมเ่ห็นด้วย             0   ราย จํานวน                0   เสียง คดิเป็นร้อยละ                0.00 
งดออกเสียง             2   ราย จํานวน           9,458,071  เสียง คดิเป็นร้อยละ                3.44 

 
ผลการลงคะแนนเสียงเลือก คุณลิม ฮวี ไฮ เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

เห็นด้วย                     121   ราย จํานวน        274,281,144  เสียง คดิเป็นร้อยละ              99.91 
ไมเ่ห็นด้วย             0   ราย จํานวน                0   เสียง คดิเป็นร้อยละ                0.00 
งดออกเสียง             2   ราย จํานวน              244,797  เสียง คดิเป็นร้อยละ                0.09 
   

 หลงัจากท่ีประกาศคะแนนเสียงเห็นชอบในการเลือกกรรมการแล้ว ท่ีประชมุได้เชิญ ดร.โรจนศกัดิ์ โฉมวิไล
ลกัษณ์ , คณุสมชยั สิทธิชยัศรีชาต ิและคณุลมิ ฮวี ไฮ เข้าร่วมประชมุอีกครัง้เพ่ือดําเนินการประชมุตอ่ไป และเชิญคณุ
สวิุทย์เป็นประธานท่ีประชมุต่อไป 

 
วาระที่ 8. พจิารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการประจาํปี 2557 
ประธานแจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอวงเงินคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

และคณะกรรมการชดุยอ่ยประจําปี 2557 วงเงินทัง้สิน้ไมเ่กิน 6,000,000 ตอ่ปี และมอบหมายให้ประธาน
คณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน อธิบายหลกัเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้กําหนดหลกัเกณฑ์ และรายละเอียดการจ่ายคา่ตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยไว้ในหนงัสือเชิญประชมุกบัรายงานประจําปีดงันี ้

 
องค์ประกอบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย 
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องค์ประกอบค่าตอบแทน การจ่าย ประธาน กรรมการ 

เงินประจําตําแหน่งกรรมการบริษัท ประจําเดือน 30,000 15,000 

เงินประจําตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ ประจําเดือน 32,500 25,000 

เบีย้ประชมุกรรมการบริษัท เข้าประชมุ 33,000 22,000 

เบีย้ประชมุกรรมการตรวจสอบ เข้าประชมุ 13,500 9,000 

เบีย้ประชมุกรรมการสรรหา และกําหนดคา่ตอบแทน เข้าประชมุ 33,000 22,000 

เบีย้ประชมุกรรมการบริหารความเส่ียง เข้าประชมุ 33,000 22,000 

เบีย้ประชมุกรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล เข้าประชมุ 33,000 22,000 

และได้เปิดเผยรายละเอียดคา่ตอบแทนเป็นรายบคุคลไว้ในรายงานประจําปีแล้ว ซึง่เห็นสมควรนําเสนอผู้ ถือ
หุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิตามข้อเสนอ  

 
ประธานท่ีประชมุ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถามในรายละเอียดของวาระนี ้
 
ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติม ประธานจงึขอให้ท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และใบลงคะแนน  
 
มตท่ีิประชุม  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมาก อนมุตัิวงเงินคา่ตอบแทน

คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยประจําปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 ตอ่ปี 
ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย                     122   ราย จํานวน        274,525,831  เสียง คดิเป็นร้อยละ            100.00 
ไมเ่ห็นด้วย             0   ราย จํานวน              0   เสียง คดิเป็นร้อยละ                0.00 
งดออกเสียง             1   ราย จํานวน                 110   เสียง คดิเป็นร้อยละ                0.00 

 
วาระที่ 9. พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ  
ประธานแจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทไม่มีเร่ืองอ่ืนใด ท่ีจะเสนอผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา ประธานจงึ

เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถามในเร่ืองอืน่ๆ เพิ่มเติม 
 
คณุศภุสร (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการดงันี ้
1. ทราบขา่วว่า Window XP ของ Microsoft ได้หยดุ support ไปแล้ว หน่วยงานตา่ง ๆ อาจจะต้องมีการ 

Upgrade ซอฟต์แวร์ใหม่ ไม่ทราบวา่จะผลกบัรายได้ของบริษัทมากน้อยแคไ่หน 
2. โครงการสองล้านล้านของรัฐบาล จะมีผลตอ่รายได้ในสินค้ากลุม่ Commercial อยา่งไรบ้าง 
3. ร้านค้าปลีก เช่น เจมาร์ท หรือ ทีจีโฟน ยงัเป็นลกูค้าบริษัทฯ หรือไม่ และอนาคตสมาร์ทโฟนยงัเติบโตอีก

มาก ถ้าทัง้สองรายยงัไม่ได้เป็นลกูค้า บริษัทฯ มีโอกาสท่ีจะขายไปในช่องทางนีห้รือไม ่ 
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4. ในกรณีท่ีมีการเคลมคา่เบีย้ประกนัภยั บริษัทฯ จะได้เงินจากบริษัทประกนัในอตัราร้อยละ 90 ถ้าบริษัท
ประกนัสามารถตามหนีจ้ากลกูค้า จะจ่ายคืนกนัอยา่งไร ตามสดัสว่นหรือไม ่
 

กรรมการผู้จดัการตอบคําถามผู้ ถือหุ้นดงันี ้
1. ทาง Microsoft ได้หยดุ support Window XP ไปแล้ว เพราะเป็น OS ท่ีเก่ามาก มีบริษัทท่ีเข้ามาเสนอ

เคร่ืองมือในการช่วย migrate ซึง่บริษัทฯ ก็อยู่ในระหวา่งการพิจารณาอยู ่นอกจากนี ้ในเร่ืองของ 
security ถงึแม้ทาง Microsoft จะไมด่แูลเร่ือง security ตอ่ไปแล้ว แตบ่ริษัทท่ีทําด้าน Security ท่ีบริษัท 
จําหน่ายอยู ่2 ย่ีห้อ คือ Symantec และ Trend Micro สามารถท่ีจะ support ตอ่ให้ได้ โดยรวมถือวา่ มี
ผลในทางบวก ในแงท่ี่ได้ขายสินค้ามากขึน้ แตไ่มค่อ่ยมีกําไร 

2. สําหรับโครงการสองล้านล้าน คาดวา่รัฐบาลจะไมส่ามารถใช้งบในการลงทนุได้ ซึง่ท่ีผ่านมา โครงการ
ของรัฐมีมลูคา่ประมาณร้อยละ 20 ของกลุม่ Commercial ลกูค้าท่ีขายให้กบัราชการ ก็ต้องหาทาง
ปรับตวัให้อยูร่อดให้ได้ 

3. เจมาร์ท กบั ทีจีโฟน เป็นลกูค้าของบริษัทฯ แตเ่น้นขายอปุกรณ์อืน่ๆ และโทรศพัท์บางย่ีห้อ เช่น Acer 
Asus เป็นต้น ยกเว้น Samsung เน่ืองจากทัง้สองรายสามารถซือ้ตรงกบัผู้ผลิตได้   

4. สําหรับเงินท่ีบริษัทประกนัตดิตามมาจากลกูหนีไ้ด้ จะเก็บไว้เองจนครบ 90% ก่อน ถ้าได้เกินกวา่นัน้ ค่อย
คืนสว่นท่ีเหลือ 10% ให้กบับริษัท 

 
คณุธวชัชยั (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการดงันี ้
ในโอกาสท่ีจะเปิด AEC จะเป็นวิกฤติหรือโอกาสสําหรับบริษัทฯ และมีการเตรียมตวัอยา่งไร 
 
กรรมการผู้จดัการตอบคําถามผู้ ถือหุ้นดงันี ้
สําหรับอตุสาหกรรมไอที ได้เปิดมานานแล้ว ไมค่อ่ยมีผลกระทบมากนกั เน่ืองจาก อตัราภาษีของไอที เป็น
ศนูย์มาหลายปีแล้ว ในสว่นของธุรกิจค้าสง่ ยงัไมค่่อยเห็นชดัเจนถงึข้อดี ข้อเสีย คงต้องติดตามต่อไป  

 
คณุสชุาดา (ตวัแทนผู้ ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการดงันี ้
บริษัทฯ มีการดําเนินการในสว่นเก่ียวข้องกบัเร่ืองทจุริต คอร์รัปชัน่ รวมทัง้การป้องกนัการมีสว่นร่วมกบั

คอร์รัปชัน่อยา่งไรบ้าง 
 
กรรมการผู้จดัการตอบคําถามผู้ ถือหุ้นเร่ืองการทจุริต คอร์รัปชัน่ ดงันี ้
1. ลกัษณะของธุรกิจของบริษัทฯ เป็นการค้าขายกบัเอกชนเป็นหลกั ไมไ่ด้ค้าขายกบัองค์กรของรัฐ บวกกบั

ธรุกิจไอทีนีมี้การแขง่ขนัเสรี มีผู้ผลติมากราย ลกูค้าก็มากรายเช่นเดียวกนั และกําไรต่ํา จงึมีความเสี่ยงใน
ด้านนีค้่อนข้างน้อย 

2. มีการออกแบบระบบงานให้ทกุสว่นงานมีการตรวจสอบและคานอํานาจกนัเสมอ  
3. ปลกูฝังให้พนกังานมีจิตสํานกึและคา่นิยมท่ีตอ่ต้านการทจุริต 
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4. บริษัทฯ ถือวา่การทจุริตเป็นความผิดร้ายแรง และเม่ือเกิดการทจุริตขึน้ จะมีคณะกรรมการร่วมกนั
พิจารณาถงึมาตรการลงโทษ ซึง่อาจจะเป็นการตําหนิ ตกัเตือน ชดใช้ค่าเสียหาย การให้พ้นสภาพการ
เป็นพนกังาน การดําเนินคดีกบัพนกังานท่ีทจุริตรวมไปถงึการตรวจสอบรายละเอียดของปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้การทจุริตนัน้เกิดขึน้ได้อีก 

5. มีช่องทางให้ผู้ เก่ียวข้องสามารถแจ้งการทจุริตท่ีเกิดขึน้ได้โดยตรงผ่าน complain@sisthai.com  ซึง่ได้
แจ้งไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถงึช่องทางการตดิต่อกรรมการตรวจสอบโดยตรงผา่น 
independentdirecto@sisthai.com  

6. พิจารณาเข้าไปมีสว่นร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต 
 
ไมมี่ผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานท่ีประชมุจงึขอเป็นตวัแทนคณะกรรมการบริษัทในการกลา่ว

ขอขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้นท่ีสละเวลาเข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้
 
 ปิดประชมุเวลา 18.00 น. 
 
 
      ลงช่ือ.....................................ประธานท่ีประชมุ 
                   (สวุทิย์  จินดาสงวน) 
 
 
 
ลงช่ือ.....................................เลขานกุารบริษัท 
            (สมบตัิ  ปังศรีนนท์) 
 


